

บรรณานุกรม

- กฤษตรี สุันดา,พระ. 2548. “การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ระบบนิเวศชุมชน บ้านป่าตึงหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”. การค้นคว้าแบบอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- กรมป่าไม้. 2537. **คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันไฟป่าในประเทศไทย**. สำนักป้องกันและปราบปรามส่วนจัดการไฟป่าและภัยธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย.
- กรมป่าไม้. 2544. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า. ส่วนผลิตสื่อ สำนักสารนิเทศ. กรุงเทพฯ.
- โกวิท ไชยเมือง. 2543. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. การค้นคว้าแบบอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- จันทนา นามเทพ.2542. “พฤติกรรมที่มีผลต่อการควบคุมไฟป่าของประชาชนในเขตพื้นที่แนวเขตกันชนของเขตการศึกษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง”. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ฉลาดชาย รมิตานนท์. 2536. วัฒนธรรมกับความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. กรุงเทพฯ.
- ชูเกียรติ ลีสุวรรณ.(2531) การให้ความรู้ความเข้าใจระดับตำบลในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง. รายงานการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
- ชูศักดิ์ วิทยาภค. 2546. **เอกสารประกอบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 / 2546 : นิเวศวิทยาการเมือง**. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. 2527. **การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา**. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล.

ธีรวงศ์ คงทอง. 2543. “การถือครองที่ดินกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. การค้นคว้าแบบอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ธีระพงษ์ สุวรรณพัฒน์. 2543. **ความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าของราษฎรบ้านจำเปิง.**

วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

นิธิ เดียวศรีวงศ์. 2539. **สังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง.** กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา.

_____. 2544. **มิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจแบบพอเพียง.** ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร : กรุงเทพฯ.

นิวัติ เรืองพานิช. 2541. **นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ the ecology of natural resources.** กรุงเทพฯ.

นเรศ สงเคราะห์สุข. 2541. **จากแนวคิด...สู่การปฏิบัติเสี้ยวหนึ่งของประสบการณ์การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมบนพื้นที่สูง.** โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน เชียงใหม่.

ประวิทย์ เรืองจำรัส. 2544. “การจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนลุ่มน้ำยาว อำเภอจาง จังหวัดลำปาง”. การค้นคว้าแบบอิสระปริญญา ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พจนารถ กริ่งไกร. 2545. “การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย”.

การค้นคว้าแบบอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

พรเทพ ศิริวงศ์. 2544. “วิธีการจัดการไฟป่าของกลุ่มผู้เก็บหาของป่าในชุมชนที่สูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง”. การค้นคว้าแบบอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เพียรเลิศ ธีระจันทน์. 2543. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารพื้นที่ต้นน้ำแม่สาละ อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่". การค้นคว้าแบบอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มนัส สุวรรณ.(2531) การให้ความรู้ความเข้าใจระดับตำบลในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน. รายงานการวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ยศ สันตสมบัติ. 2542. **ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**. เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์.

ระวี อินจินดา.2542."การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการจัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำคำปอง จังหวัดแพร่". การค้นคว้าแบบอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. 2541. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.

วิชัย สุกุณา. 2541. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำปิงภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่". วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศิริ อัครเศอธร. 2543. **การควบคุมไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย**. สำนักควบคุมไฟฟ้า กรมป่าไม้.

ศิริ อัครเศอธร และคณะ. 2537. **แนวทางการควบคุมไฟฟ้าในประเทศไทย**. ส่วนจัดการไฟฟ้าและภัยธรรมชาติ สำนักป้องกันและปราบปราม กรมป่าไม้.ม.ป.ป.

สมเกียรติ กาทึบ. 2542. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอยางคำ จังหวัดพะเยา". การค้นคว้าแบบอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สมเกียรติ ผาสุพงษ์. 2543. "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำจากรพช. ท้องที่อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน". การค้นคว้าแบบอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สัจฉิตา กาญจนพันธ์. 2540. **ความร่วมมือในการจัดการป่าระหว่างรัฐกับวัด : กรณีป่าชุมชนวัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่**. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สันต์ เกตุปราณีต และคณะ. 2534. **รายงานฉบับสมบูรณ์และผลกระทบต่อระบบป่าไม้ในประเทศไทย**. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุกัญญา เรือนสอน. 2543. “กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบกว๊านพะเยาในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ”. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โสรัจจ์ ตาปถานนท์. 2543. “การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านโป่ง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”. การค้นคว้าแบบอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อคิน รพีพัฒน์. 2531. **ปัญหาการพัฒนาชนบท บทเรียนจากกรณียกกระบัตร โครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำแม่กลอง**. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อภิชัย พันธเสน. 2539. **รายงานการวิจัยการดูแลรักษาป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีส่วนร่วมของประชาชน**. กรุงเทพฯ : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.

อภิรักษ์ ปลอดเปลี่ยว และคณะ. 2537. **แนวทางการควบคุมไฟป่าในประเทศไทย**. ส่วนจัดการไฟและภัยธรรมชาติ สำนักป้องกันและปราบปราม กรมป่าไม้,ม.ป.ป.

อานันท์ กาญจนพันธ์. 2544. **มิติชุมชน,วิถีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อำนาจ และการจัดการทรัพยากร**. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

อำนวย คอวานิช. 2528. **วนศาสตร์ชุมชน**. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อินรัตน์ อุทธาป่า. 2547. **ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านงาแมง**. (อัตสำเนา).

เอนก นาคะบุตร. 2536. **คนกับ ดิน น้ำ ป่า จุดเปลี่ยนแห่งความคิด**. กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.